



ประกาศสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) สง่า บ้าง

(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสง่า บ้าง	ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สง่า บ้าง
๒.	นายประสิทธิ์ ละม้าย	รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ประสิทธิ์ ละม้าย
๓.	นายเกียรติศักดิ์ จงจิต	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เกียรติศักดิ์ จงจิต
๔.	นายจ้านงค์ หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จ้านงค์ หนูเพชร
๕.	นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
๖.	นายโชคดี ศรีเปารยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	โชคดี ศรีเปารยะ
๗.	นายธราธิป หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ธราธิป หนูเพชร
๘.	นายพรรัตน์ ราชมณี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรรัตน์ ราชมณี
๙.	นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรสิทธิ์ จันทร์ชุม
๑๐.	นายสิทธิเดช ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สิทธิเดช ละม้าย
๑๑.	นายสถิตย์ สุขเดช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สถิตย์ สุขเดช

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายจำริญญ ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายชวลิต สิทธิฤทธิ์	นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	ชวลิต สิทธิฤทธิ์
๒.	นายวีระศักดิ์ ละม้าย	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	วีระศักดิ์ ละม้าย
๓.	นางสาวอรสุมมา สิทธิฤทธิ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	อรสุมมา สิทธิฤทธิ์
๔.	นายวีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	วีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง
๕.	นายสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สุรินทร์ สิทธิฤทธิ์
๖.	นายวสันต์ ไทรแก้ว	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล	วสันต์ ไทรแก้ว
๗.	นางสัจจนา หนูรูน	นักจัดการงานทั่วไป	สัจจนา หนูรูน
๘.	นางสาวธิดารัตน์ ขวดทอง	ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล	ธิดารัตน์ ขวดทอง
๙.	นายสุเทพ แก้วปะดิษฐ์	นายอำเภอพิบูล	สุเทพ แก้วปะดิษฐ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เมื่อครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ

ประธาน

เรียนท่านนายกฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ พนักงานเจ้าหน้าที่ วันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกมาเข้าร่วมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม และดำเนินประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธาน

๑.๑ หนังสือด่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

มีหนังสือด่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เรียนหัวหน้าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทัพภาคที่ ๔ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมพระราชพิธีรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยจัดกิจกรรมสวดมาติกาบังสุกุลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อน้อมเหล่าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด จำนวน ๑๐ ท่าน เข้าร่วมพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมกันบริเวณหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เวลา ๑๔.๐๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี และพิธีการจะเริ่มตามลำดับ จนเสร็จพิธี การแต่งกาย หัวหน้าส่วนราชการ ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ข้าราชการ ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ชุดเครื่องแบบต้นสังกัด ชุดสุภาพไว้ทุกข์ ขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุม คณะผู้บริหารและสมาชิกทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงครับ

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องนี้ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งผ่านว่าในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทางเทศบาลจะได้จัดให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ฉะนั้นถ้าท่านสมาชิกท่านใดจะเข้าร่วมกิจกรรมแจ้งรายชื่อได้ที่ฝ่ายเลขาฯ จะได้รวบรวมว่าไปกี่คน จะได้จัดพาหนะได้อย่างถูกต้อง แต่งชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ขอนำแจ้งเพื่อทุกท่านได้รับทราบ ขอขอบคุณครับ

๑.๒ แนะนำรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ประธาน

ขอเชิญแนะนำตัวครับ

รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกฯ คณะบริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ดิฉันชื่อ นางสาวอรุณา สิทธิฤทธิ์ จบปริญญาตรีบริหารจัดการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ามารับตำแหน่งรองนายกฯ รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับท่านทั้งหลายในการพัฒนาบ้านเกิด ขอขอบคุณ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านนายกฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นาย วีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง สังกัดข้าราชการบำนาญ เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช กระผมได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้มาเป็นที่ปรึกษา เพื่อที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตาม นโยบายที่ได้กำหนดเอาไว้ ในนามที่ปรึกษา ขอขอบคุณผู้ทรงเกียรติทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณครับ

เลขานุการนายกเทศมนตรี เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์ เข้ามารับตำแหน่งเลขานุการฯ กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างมาก ได้เข้าร่วม ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ตำบลเขาพระตามนโยบายหลักของท่าน นายกฯที่วางไว้ วันนี้ขอแนะนำตัวแค่นี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน ขอขอบคุณทุกท่าน ในนามสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมงาน

๑.๒ แนะนำตัวพนักงานจ้างที่บรรจุใหม่

ประธาน ขอเชิญครับ

นางสาวธิดารัตน์ ขวดทอง เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางสาวธิดารัตน์ ขวดทอง ชื่อเล่นเดือน ตำแหน่งผู้ช่วย นักวิชาการสุขาภิบาลคะ ขอขอบคุณคะ

ประธาน เช่นกัน เทศบาลตำบลเขาพระยินดีต้อนรับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณารายงานประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกได้ตรวจสอบก่อนหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมถ้อยคำ ขอเชิญท่านสมาชิก เจตนิพัทธ์ครับ

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนประธานสภา ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกเขตที่ ๑ ผมขอแก้ไขหน้าที ๘ บรรทัดที่ ๙ ที่ผมอภิปราย ที่ได้มีเงินทอง แก้ไขเป็น ที่ได้มีเงินงบประมาณ ขอขอบคุณครับ

ประธาน ท่านอื่นมีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้น

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายจาก อุทกภัย

ประธาน ขอเชิญนายกฯชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องมาจากที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัย และภัย พิบัติเกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒ รอบ ในช่วงปีใหม่ ทำให้เกิดความเสียหายแก่

ชีวิตและทรัพย์สิน ในส่วนของเทศบาลตำบลเขาพระ ได้รับความเสียหายในพื้นที่
ภาพรวมทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ถนนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จังหวัด
นครศรีธรรมราชได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้งจังหวัด เทศบาลตำบล
เขาพระได้สำรวจงบประมาณและสถานะการเงินการคลัง สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับ
หนึ่ง และส่งหนึ่งได้ของงบประมาณจากที่ว่าการอำเภอพิปูน จากจังหวัดรอบหนึ่งแล้ว
แต่งบประมาณที่ได้มายังไม่เต็มที่ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่ จากการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นไหนที่มีเงินสะสมหรือมีเงินทุนสำรอง สามารถใช้จ่ายเงิน
ของท้องถิ่นได้ จากการสำรวจเทศบาลสามารถดำเนินการได้ล้ากว่าบาท ในการ
ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ทั้งหมด ๑๓ โครงการ เอกสารอยู่ในมือ
ท่านสมาชิกแล้ว บางพื้นที่ท่านอาจจะไม่ทราบ แต่ได้มีการรายงานและได้ลงพื้นที่ของ
ฝ่ายบริหารและสมาชิก ได้เห็นปัญหา ในส่วนต่างๆ ขอให้ท่านสมาชิกได้ดูรายละเอียด
และอภิปราย เพราะบางครั้ง บางสาย บางช่วงเราต้องทำตามสภาพพื้นที่ แก้ไขปัญหา
คือขอเรียนว่าไม่ได้ถาวร แต่สามารถใช้งานได้ ให้ประชาชนสามารถสัญจรไปได้
สะดวกขึ้น ทั้ง ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นหนึ่งล้านบาท และยังมี
โครงการที่ไม่ได้อยู่รวมใน ๑๓ โครงการ เพราะมีงบประมาณจำกัด ผมได้ชี้แจงกลาง ซึ่ง
อยู่ในอนุมัติดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ เจ้าหน้าที่กองช่างกำลังดำเนินการประมาณ
การอยู่ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ก่อนที่สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาแต่ละโครงการ ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงสถานะ
การเงินการคลังให้สมาชิกได้รับทราบ

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ก่อนจะพิจารณา ขออนุญาตชี้แจง
ถึงระเบียบที่จะใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ ๑ คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ให้กระทำได้เฉพาะกิจการ
ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการเพื่อบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งสองกรณีก็เข้ากับเรื่องที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เนื่องจากว่าโครงการเป็นการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายจากอุทกภัย
เป็นเรื่องด้านการบริการชุมชนและสังคม ในเรื่องของสถานะการเงินการคลัง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติ เรื่องการสำรองเงินไว้เพื่อใช้จ่าย
กรณีจำเป็น ซึ่งฝ่ายเลขาฯได้ทำสถิติส่งให้ท่านสมาชิกแล้วว่า ณ ปัจจุบันเงินสะสม
เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว ที่จะฝากส่ง ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้วเหลือ
สามล้านบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์ เป็นการกัน
เงินไว้เนื่องจากได้รับการอนุมัติแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหก
ร้อยบาท ดังนั้นเงินสะสมที่เหลืออยู่ปัจจุบันสองล้านบาทหนึ่งหมื่นแปดพันแปด
ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์ สำรองบุคลากรสองเดือน ซึ่งตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยให้กันไว้สามเดือน แต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ภัยพิบัติ จากการ
ประชุมที่จังหวัดบอกว่า ส่วนที่กันไว้ถ้าจำเป็น สามารถที่จะนำมาใช้ได้ตามความ
เดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง ตอนนี้กันไว้สองเดือนคิดเป็นหนึ่งล้านบาทเจ็ดแสนสี่หมื่น

หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท คงเหลือเงินสะสมแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์ ก็นำสารณภัยแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ แต่ถ้าดูยอดเงินที่นำไปใช้จ่ายหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาท จะเกินจากเงินสะสมที่กั้นไว้ ดังนั้นตรงนี้สรุปว่าถ้าอนุมัติทุกโครงการทั้งหมดจะใช้จ่ายไปหนึ่งล้านกว่าบาท ส่วนที่กั้นงบบุคลากรไว้สองเดือน ก็จะเข้าใจร่วมกันว่ากั้นไว้ไม่ถึงสองเดือน ส่วนเอกสารที่แนบเป็นรายละเอียดต่างๆว่าสถานะทางการเงินว่ามีเงินอะไรบ้าง เทียบยอดดู เงินฝากต่างๆ และโครงการที่จ่ายเงินสะสมแล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และรายละเอียดว่าแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเฉพาะฝ่ายประจำเท่าไร นี่ก็สถานะทางการเงิน ฉะนั้นขอชี้แจงให้ทราบว่าเงินสะสมมีพอ แต่การกั้นไว้ กั้นงบบุคลากรไว้ไม่ถึงสองเดือนเท่านั้น เรื่องที่สาม เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ต้นปีที่ผ่านมามาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมเป็นต้นมา เกิดเหตุการณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง การใช้งบประมาณมีอยู่หลายส่วน ส่วนแรกคืองบสำรองจ่ายที่ทางเทศบาลได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ใช้เมื่อการเผชิญเหตุคือ ช่วงขณะเกิดเหตุ เทศบาลใช้ไปหมดและมีการโอนเพิ่มมา เป็นการแจกจ่ายถุงยังชีพ นี่ก็ก้อนแรกที่ใช้จ่ายไป ส่วนที่สองคือ เมื่อสิ้นสุดภัย ให้ท้องถิ่นสำรวจความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ตรงนี้ทางเทศบาลได้เริ่มสำรวจตั้งแต่เริ่มเป็นต้นมา และส่วนหนึ่งขอความช่วยเหลือมาจากอำเภอ แต่ส่วนหนึ่งใช้งบของเทศบาลในการซ่อมแซม และส่วนหนึ่งในหนังสือสั่งการให้ใช้งบปกติที่ตั้งอยู่ก่อนให้หมด ซึ่งตัวนี้ไม่ว่าเงินสำรองจ่ายหรืองบที่ตั้งไว้เพื่อซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆของเทศบาล ใช้ไปหมด จำเป็นต้องใช้เงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ นี่ก็หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชน เลยนำเสนอโครงการที่สำรวจมาและได้ขอใช้งบของเทศบาลในส่วนเงินสะสมเพื่อขออนุมัติต่อสภา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตรงนี้ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ผมขออนุญาตสรุปสั้นๆเพื่อท่านสมาชิกจะได้เข้าใจก่อนจะพิจารณาโครงการ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมถึงสถานะทางการเงินที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจงว่าเงินคงเหลืออยู่เจ็ดแสนกว่าบาท แต่โครงการที่เสนอมาสิบบาทโครงการเป็นเงินหนึ่งล้านกว่าบาท มีสมาชิกขอเพิ่มเติมไหม เมื่อไม่มีสมาชิกติดใจเรื่องงบประมาณ ให้สมาชิกอภิปรายสำหรับโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสม โครงการแรก โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองฉลอง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๖๔,๐๐๐.- บาท ขอเชิญสมาชิกอภิปราย ขอเชิญสมาชิกพรรคันครับ

นายพรรคัน ราชมณี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ด้วยความห่วงใย ขออภิปรายในภาพรวมทั้งสิบบาทโครงการ ผมเปิดดูในการตั้งงบประมาณ ตัวหนึ่งที่ผมสงสัยว่าจะไม่ได้มาตรฐานคือปรับผิวจราจรโดยหินผุหรือกากแรียบซั่ม ความจริงตรงนี้มีสองตัวเลือก ตัวเลือกที่หนึ่งคือหินผุ ตัวเลือกที่สองคือกากแรียบซั่ม ทีนี้ไม่ว่าหินผุหรือกากแรียบซั่มมีคุณสมบัติหรือมีเกรดอยู่หลายเกรด การตั้งงบประมาณจะตั้งไว้ล้อยๆโดยระบุว่าหินผุหรือกากแรียบซั่ม

ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการไม่ทราบว่าจะนำหินผุหรือกากแรียบซั้มชนิดไหนมาใช้ในพื้นที่ ด้วยความเป็นห่วง กลัวว่าจะไม่ได้มาตรฐาน ขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหม ขอเชิญสมาชิกสภิติย์ครับ

นายสภิติย์ สุขเขต

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมสภิติย์ สุขเขต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เขต ๒ ด้วยความเป็นห่วงเทศบาลตำบลเขาพระในหลายๆเรื่อง ในเรื่องยิปซั้มหรือกากแรียบไม่สำคัญ แต่สำคัญที่เอาทรายมาผสม มายิปซั้ม มาตั้ม แล้วเอาทราย เอาเม็ดคอกไปผสม นี่คือปัญหา ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นยิปซั้มหรือเป็นกากแรียบ ขออย่าให้นำทรายไปผสม สองรถก็สองรถไป สิบรถก็สิบรถไป ด้วยความเป็นห่วงเพราะตอนนี้ไม่ธรรมดาแล้ว คนเราหาเยอะ รู้ท่ง รู้ที่ รู้กฎ ทำอะไรผมขอรับรองว่าช่วยกันสักนิดหนึ่ง ขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหม ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

เรียนท่านประธาน ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน กระผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภา เขต ๒ ผมขอต่อจาก ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมาชิกพรรคที่พูดถึง วัสดุสองอย่างเมื่อสักครู่ ผมเห็นด้วยกับท่าน ควรจะลงไปเลยว่าใช้หินชนิดไหน ส่วนตัว กระผมเองเห็นว่ากากแรียบซั้มเป็นวัสดุที่ทนทานต่อการซ่อมแซมถนนมาก แต่ปัญหาที่ผ่านมามีเห็นคือความหนาของหินยิปซั้มที่เอาไปลงบนถนน และวิธีการของผู้รับเหมาอีกด้วย คือเส้นทางๆหนึ่งไม่ได้ผูก ร่อนตลอดทั้งเส้นทาง แต่ผู้รับเหมาเล่นเอารถไถไปไถ เกลี่ยจุดแข็งส่วนบนที่ไม่ผูก เกลี่ยออกไป เหลือแต่ส่วนล่างที่นิ่มๆ พอรถยิปซั้มลงไป ถ้าไม่ได้ความหนาห้าเซนต์ ตามที่ต้องการ ก็บาง อยู่ได้ไม่นาน พอโดนฝน ฝนลงไปสู่ดิน ชั้นล่าง ทำให้กลับกลายเป็นปลักโคลนอีกครั้งหนึ่ง ยิปซั้มไม่ถึงห้าเซนต์ ไม่อยู่หรือ เพราะปัญหาอย่างนี้เจอมาสองสามปีแล้ว เหมือนเส้นนายสมโชค มีแก้ว ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ ๖ มีการซ่อมแซมมาทุกปี แต่อยู่ได้ไม่นานทุกปี ขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกจ่านงค์ครับ

นายจ่านงค์ หนูเพชร

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมจ่านงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ในเรื่องของการขอใช้เงินสะสมทั้ง ๑๓ โครงการ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เข้าสภาแห่งนี้ สืบเนื่องจากว่าเราประสบอุทกภัย หลังจากอุทกภัย เราก็มาซ่อมแซม ต้องขอชื่นชม แต่ประเด็นที่สำคัญ ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยความเป็นห่วง เรื่องโครงการ เรื่องวัสดุที่จะมาดำเนินการ ตลอดจนการดำเนินการหลังจากผ่านสภา หลังจากการได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบตรงนี้อาจจะฝากไปทางฝ่ายบริหารทุกโครงการ ที่ผ่านมามีว่ากัน ต่อไปอย่าให้ผู้รับเหมาตัดเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่น่าสังเกตแต่ละสายถึงแม้ว่าจะถูกน้ำป่าไหลหลาก หรือถูกกระแทกจากการเดินทางของน้ำ แต่ว่าถ้ามีโครงสร้างที่แข็งแรง ตามที่นายช่างได้ประมาณการไว้ แต่ในกรณีตัวอย่าง หลากหลายสายที่มีไหลทาง มีความเข้มแข็งพอสมควร แต่ในการจะให้ตัดงบประมาณส่วน โนนส่วนนี้ ส่วนนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะดำเนินการอย่างไร แต่อยากจะฝากให้ผู้ดูแล หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยดูแลให้มากสักหน่อย เพราะจะเป็นเคสตัวอย่าง โดยเฉพาะสาย หมู่ที่ ๑๒ สายถนนเขาโพธิ์ ต้องเข้าไปดูแลเรื่องโครงสร้าง เพราะว่าถ้าตัดไปได้ ต่อไปจะเป็นปัญหาอีก นี่เป็นเคสตัวอย่างพอสังเขป ขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ จะพูดอภิปรายถึงภาพรวมของโครงการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมสิ่งที่เกิดจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น เอา

หลักๆสักสองโครงการ โครงการที่แปด อาจจะมีการก่อกอง ป้องกันดินสไลด์ แต่จุดที่
ผิดพลาดไป ทางกองช่างอาจจะมีไปนิดหนึ่ง จุดวางท่อพีวีซีรับน้ำผิวดิน เราไม่ได้
ออกแบบ เราอย่าลืมน้ำผู้รับเหมาเจตนาทำตามแบบที่นั่น เพราะฉะนั้นอย่าให้ทำ
โครงการที่แปดแล้วทำโครงการที่สิบสอง ซ่อมถนนสายเขาโพธิ์ ขอร้องผู้รับเหมาด้วยว่า
ให้ใส่ท่อพีวีซีขนาดหนึ่งนิ้ว ป้ายมุมสี่สิบห้าองศาเพื่อรับน้ำผิวดิน ที่สำคัญที่สุด ผมจะพูด
ที่สภาแห่งนี้ให้เป็นกรณีศึกษา โครงการที่สิบสอง ถนนคสล.สายเขาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ ผมจำ
ได้โครงการนี้ เราได้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ผมได้เข้ามาเป็น
สมาชิกเป็นสมัยที่ ๑ ได้อนุมัติเงินงบประมาณไป แต่การก่อสร้าง การดำเนินงานของ
ผู้รับเหมาในอำเภอพิปูน ผมไม่ได้ปรับปรว่าผู้รับเหมาท่านใดท่านหนึ่ง มีเจตนา มีนัยยะ
ที่แอบแฝง ตอนไปลอกแปลน เราไปดูได้เลยท่านประธาน น้องสมาชิกรุ่นน้องทั้งหลาย
ไปดูได้เลย ที่ในแบบบอกว่าความหนาสิบห้าเซนต์ ไปดูได้เลย ผมว่าไม่เกินเจ็ดเซนต์ที่ใจ
กลางถนน เพราะฉะนั้นเมื่อสภาเทศบาลอนุมัติให้ซ่อมแซมของหมู่ ๑๒ ได้ ในปีต่อไปผม
ว่าจะเกิดลัทธิเอาอย่าง จะมีการซ่อมแซมถนนคสล.ที่ผ่านการใช้งบไม่ถึงสิบปี จะเกิดขึ้น
ใหม่ ผมไม่ใช่จะปรับปรว่าผู้หนึ่งผู้ใด แต่ให้เป็นกรณีศึกษาว่าสมควรหรือไม่ การใช้ง
จ่ายเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่เราเป็นตัวแทนเข้ามา เราสังเคราะห์ได้หรือไม่ว่า
ผลงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ของผู้รับเหมา ดังนั้นผมอยากให้เพื่อสมาชิก
ทั้งหลาย ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ คิดหาช่องทางมาตรการเข้ามาควบคุมให้ได้กับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณแต่ละโครงการ เราอย่าตกเป็นเบี้ยล่างของนักรับเหมาอีกเลย
เพราะพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระ ๑๗๑ ตารางกิโลเมตร เรารู้กันอย่าง พื้นราบ ๙๕
เปอร์เซ็นต์แล้วที่ทำถนนคอนกรีต แต่มีพื้นที่ของเราที่ไปประกอบอาชีพการทำสวนยาง
ตามไหล่เขาที่สลับซับซ้อนตามหุบเขาต่างๆ ตั้งแต่หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ หมู่ ๑๒ หมู่ ๑๐
หมู่ ๘ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๑ บางส่วน เขาก็ยังรอคอยจะให้ทางเทศบาลไปก่อสร้างถนน
คอนกรีตที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาที่ขึ้นไปประกอบอาชีพ แต่
ถ้าสองปีให้หลัง เรามาซ่อมถนนที่เพิ่งก่อสร้างในพื้นที่ราบ แล้วเขาจะถามว่าผมจะไม่แก่ไป
หรือที่จะไปสร้างถนน คสล. บนป่าเขาให้กับพี่น้อง ของชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆ
เพราะฉะนั้นอย่าให้เพื่อนสมาชิกและฝ่ายบริหารช่วยพินิจพิเคราะห์การทำงานอย่าให้
สะเพร่ามากเกินไป ยุคเทคโนโลยี ราษฎรท่านใดท่านหนึ่งอาจจะถ่ายภาพลงเฟซบุ๊ก
ลงไลน์ ผมก็โดนด้วย เพราะเป็นสมาชิก เกิดความสะเพร่า ๑๕๗ โดนแน่นอน ร่วมกัน
แน่นอน อย่าให้รับไม่ก็คน แล้วผิดร่วมกัน ผมก็ชอบ แต่ ๑๓ โครงการนี้ผมเห็นด้วย
ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

เลขานุการสภา

ขอเชิญท่านเลขาชี้แจงครับ

เรียนท่านประธานและท่านสมาชิก ที่ท่านสมาชิกได้อภิปราย ในนามผมดูแล รับผิดชอบ
งานกองช่าง ส่วนหนึ่งได้ให้คำปรึกษาในการสำรวจ ออกแบบ งบประมาณการมาโดยตลอด
ขอเรียนชี้แจงว่าโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนนี้มีการดำเนิน
ด้วยกันสามลักษณะ ลักษณะแรกคือการซ่อมแซมทั้งสาย คือเสียหายชำรุดทั้งสาย เป็น
การซ่อมแซมทั้งหมด ไม่ได้ทำการปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่ เสียหายทั้งสายก็ต้องซ่อม
ทั้งสาย มีรายละเอียดอยู่ ผมขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียด ลักษณะที่สอง ซ่อมแซมจุด
ที่เสียหาย ถนนบางส่วนซ่อมจุดที่เสียหาย ให้ช่างไปวัดในส่วนที่เสียหายแล้วคำนวณ
ออกมาเป็นค่าวัสดุ และซ่อมแซม และอาจจะมีการปรับกริดไหล่ทางกว้างตลอดสาย ซึ่ง

จะมีอยู่ในรายละเอียดโครงการ และลักษณะที่สามคือประเภทการใช้เครื่องจักรในการซ่อมแซม คือไม่ใช้วัสดุ นี่คือนามลักษณะที่ทำการซ่อมแซม และจะมีซ่อมแซมในส่วนที่สี่คือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่เสียหายจากอุทกภัย คือถนนคอนกรีตในส่วนของเขาโพธิ์และหมู่ที่ ๑๐ จุดรับซื้อน้ำยางสีลักษณะที่มีการซ่อมแซม รายละเอียดจะมีอยู่แล้ว ในการซ่อมแซมจะมีค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด ในส่วนของค่าวัสดุ ที่ได้เลือกวัสดุหินผุหรือกากแรียปซั่ม ได้ดูรายละเอียดแล้ว คือวัสดุที่ซ่อมแซม คือไม่มีการปรับปรุง ใช้วัสดุเดิม ถ้าถนนดิน ให้ซ่อมดิน ถนนลูกรังให้ซ่อมลูกรัง ถนนหินผุให้ซ่อมหินผุ นี่คือหลักการซ่อมแซม ไม่ปรับปรุง จากถนนดินเป็นลูกรัง ไม่ทำ ดังนั้นตรงนี้ได้ดูแล้วว่าถนนส่วนใหญ่ของเทศบาล เราใช้หินผุไปซ่อมแซมแล้วเป็นส่วนใหญ่ ก็จะทำให้ใช้วัสดุหินผุ ส่วนหินคลุก คิดแล้วว่าถ้าใช้หินคลุกในการซ่อมแซม หินคลุกเป็นวัสดุมาตรฐานงานทาง ลูกบาศก์เมตรละประมาณห้าร้อยบาท ดังนั้นงบประมาณจะสูงขึ้นประมาณหนึ่งเท่าตัว เทศบาลคงไม่มีบสำหรับหินคลุก ซึ่งหินคลุกเป็นมาตรฐานงานทางที่จะนำมาใช้สร้างถนนได้ หรือกันว่าจะใช้วัสดุที่อยู่ใกล้และใช้แล้วได้ประโยชน์มากที่สุด คือหินผุหรือกากแรียปซั่ม ตรงนี้ถามว่ากองช่างมีมาตรฐานไหม ตรงนี้ไม่ใช่วัสดุงานทาง ไม่มีมาตรฐาน สำหรับงานก่อสร้าง ตรงนี้ต้องดูแลให้ได้มาตรฐาน ในการซ่อมแซมของเราคงจะให้ได้ความหนา ตามมาตรฐาน เพราะเราซ่อมแล้วให้ได้คงทน ขออนุญาตเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่าการซ่อมแซมตรงนี้ ซ่อมแซมภายใต้ข้อจำกัดเรื่องการนำวัสดุมาใช้ งบประมาณและวิธีการดำเนินงาน จะได้เข้าใจได้ตรงกัน ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอบคุณท่านเลขาฯได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้ทราบเป็นแนวทางเดียวเรื่องวัสดุ และความจำเป็นที่ต้องไปดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายว่าทำเป็นถนนคอนกรีตอยู่แล้วเนื่องจากสาเหตุอุทกภัย ซึ่งมีความจำเป็นต้องก่อสร้างซ่อมแซม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมในโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองฉลอง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายคลองฉลอง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๖๔,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายคลองฉลอง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๖๔,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่นอนุมัติ ไม่มีงดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธาน

วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอพิบูลย์ ท่านสุเทพ แก้วประดิษฐ์ ก่อนที่สภาจะได้ดำเนินการประชุมและขอมติในโครงการต่างๆ ผมขออนุญาตให้ท่านนายอำเภอได้พบปะกับท่านสมาชิก และคณะผู้บริหารก่อน ขอเชิญครับ

นายอำเภอพิบูลย์

เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอพิบูลย์ วันนี้ถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ไม่มีข้อราชการอะไร เพียงแวะมา และกะว่าจะมาหารือกับท่านนายกฯ ในข้อราชการสักเล็กน้อย ท่านนายกฯบอกประชุมสภาอยู่ ขอฝากสมาชิกด้วยแล้วกันคือสองสามวันแล้วที่ผมปั่นจักรยาน อยู่ในตำบลเขาพระ เป็นตำบลที่ ถ้าผมให้คะแนน คะแนนจะเป็นลำดับหนึ่ง ทั้งสภาพพื้นที่ ทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครอง เช่น ข้อมูลอาชญากรรม ข้อมูลความไม่สงบในพื้นที่ ถือว่าเป็นตำบลที่มาอันดับหนึ่ง หรือถ้ารวมถึงการปกครองท้องถิ่น ถือว่ามาอันดับ

หนึ่ง อย่าลืมนะว่าในอำเภอพิปูนมีหลายเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลเขาพระ เทศบาลตำบลกะทูน เทศบาลตำบลควนกลาง และเทศบาลพิปูนอีก เป็นสี่เทศบาล จริงๆมีข้าราชการเยอะแยะมาก ที่สั่งลงมา แต่ผมระมัดระวังไม่อยากจะก้าวล่วงความเป็นท้องถิ่น แต่บางเรื่องเป็นเรื่องของส่วนรวม ก็ฝากไว้สักเรื่อง เรื่องความสะอาด อย่าลืมนะในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เรากำหนดทิศทางของอำเภอพิปูนว่า จะพัฒนาอำเภอพิปูนเพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชน ไม่มีเรื่องอื่นเลยนอกจากการท่องเที่ยว เรื่องผลิตผลทางการเกษตรก็ถึงจุด มีแต่การท่องเที่ยวที่จะมาเติมรายได้ได้ เพราะการท่องเที่ยวผูกโยงกับอะไรหลายๆเรื่อง ท่องเที่ยวพอว่าพิปูน เขาไม่ไป อันนี้ฝากด้วย เรื่องความรู้สึกรักคิด เรื่องทัศนคติของคน ที่บอกว่า ถือศักดิ์ศรีฯ บางยุคก็ไม่ใช่ ถ้าท่านไปดูที่ศาลทุ่งสง พิปูนเป็นคดีมาก และไม่ค่อยยอมกัน ทั้งๆที่รู้ว่าตัวเองผิด สู้อีกแพ้ แต่สู้เพื่อศักดิ์ศรี เขาว่ากัน อันนี้คุยกะในทางปฏิบัติ เป็นรากภูมิสังคมของคนในพื้นที่ ฝากไว้เรื่องแรก เรื่องที่สอง เรื่องความสะอาด ความสะอาดเป็นนโยบายของท่านนายกฯ ประยุทธ์เลย ที่บอกว่าไทยแลนด์สี่จุดศูนย์ ท่านไปว่าไทยแลนด์สี่จุดศูนย์ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่ง นายอำเภอบางกรวย ทุกวันจัดกำลังออกเก็บป้ายเถื่อน ป้ายเถื่อนคือป้ายที่ติดตั้งโดยได้รับอนุญาต เก็บหมดทุกวัน เก็บมาสองเดือนแล้ว เก็บหมดแล้วเขามาติดใหม่ คิดดูบางกรวยเป็นเมือง ป้ายบ้านเช่า ป้ายโน้น ป้ายนี้ เยอะแยะไปหมด ติดจนรำคาญตา ทำให้บ้านเมืองไม่สวยงามไปเลย ของพิปูนคงไม่ขนาดนั้น ผมบอกนายกฯว่าบอกร้องกันเข้าๆเอารถออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่ เป็นอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว ถ้าเจอป้ายอะไรที่หมดอายุแล้ว เช่นทอดกฐินตั้งแต่ปีห้าเก้าโน้น นี่หกศูนย์แล้วยังเกาะอยู่ข้างถนน มีแต่คนติด ไม่มีคนเก็บ แล้วเป็นหน้าที่ใคร ของท้องถิ่นไหม ใช้นั้นไหม เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่าง ถ้าเกิดว่าตำบลนี้ทำได้ ผมจะนำไปขยายไปตำบลอื่น เอาแค่นี้ก่อน เอาป้ายที่หมดอายุ ผมไม่ก้าวล่วงถึงป้ายเถื่อน ที่จริงติดป้ายอะไรต่างๆ ต้องขออนุญาตต่อท้องถิ่น ต่อท่าน และต้องเสียภาษีต่อท่านนะ อันนี้อาจจะกระทบกับการเมือง ผมไม่ก้าวล่วง เอาแค่นี้ก่อน จะทำให้ภูมิทัศน์ดีขึ้น ผมว่าเข้าๆอากาศดี อากาศสดใส ผมยังชวนเพื่อนผมเลย อยู่หน้าสังฆรักษ์ฯ ตอนนี้อยู่ทำธุรกิจที่หาดใหญ่ ผมบอกว่าเกษียณแล้วมาอยู่บ้าน ใช้นั้น ใช้นั้น ผมบอกว่าถ้ามันมาอยู่ข้างอ่างอากาศดีจะตาย มาทำเป็นบ้านพักตากอากาศ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทำได้นะ อ่างดินแดงภูมิทัศน์ดีกว่าอ่างกะทูนเยอะนะ ตอนนี้อยู่ชลประทานรับปากแล้วว่าสร้างถนนรับปากแล้ว งบมีแล้ว เขากำลังเริ่มดำเนินการ น่าจะหลายล้านอยู่ อยู่ในช่วงขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ผมเชื่อว่าคงจะดีขึ้น นี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง ฝากด้วย ถ้าประเด็นว่าถนนติดขัดตรงไหน ฝากไปช่วยไกล่เกลี่ยด้วย ช่วยแก้ไขปัญหาก็ด้วย อย่าลืมนะว่าอ่างเขาจ่ายชดเชยค่าที่ดินคืนไปแล้ว แต่ว่าชาวบ้านเห็นว่าที่ว่างอยู่ เขาไปทำกิน ไม่ได้ว่าเรื่องทำกิน แต่เมื่อทางราชการจะเอาไปทำประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์สาธารณะ ผมขออย่า สมควรคืนพื้นที่ให้เขา แต่ถ้าไปรุกที่ ท่านไม่ต้องห่วง ผมเข้าข้างชาวบ้านอยู่แล้ว ผมอยู่ข้างคนพิปูนอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงเพราะผมเป็นคนพิปูน เรื่องสุดท้ายอาจจะบอกให้ท่านฟัง และยกตัวอย่างให้ด้วย ในที่ประชุมรักษาความสงบเมื่อวาน มีท่านปลัดพูดเรื่องข้าง ปลัดจังหวัดที่มาใหม่ พูดเรื่องข้าง เขาให้ขึ้นทะเบียนข้าง ผมก็ถือโอกาสพาดพิง ผมบอกว่าที่พิปูนก็มีข้างป่า ผู้ว่าฯก็ถามว่าประมาณกี่เฮกตาร์ได้ ผมบอกสามสิบ ผมไม่ได้ประมาณเลย ผู้ใหญ่ทุกคนเขามีอะไร เขาก็มาบอกผม อยู่ที่เหนือฟ้า อยู่เหนือคลองแนะ ผู้ว่าฯ

สวนกลับผมเลย คนรุกข้างหรือป่าว ท่านเข้าใจว่าข้างต้องอยู่ในป่า ผมบอกว่าไม่ทราบ ในเอกสารอาจจะป่่าสวงวน แต่สามชั่วอายุคนมาแล้วไม่มีป่าสวงวนแน่ๆ ผมพูดอย่างนี้ ผมยังยืนยันว่า เขาบอกว่าในเขตป่าสวงวนส่วนใหญ่จะคนทำกินอยู่แล้วทั้งนั้น ผมบอกอย่างนั้น ผมเป็นข้าราชการอาจจะเสียเครดิตได้ แต่ผมทำไม่ได้ คนกับสัตว์ คนต้องมาก่อน ถูกไหม คนกับสัตว์ คนต้องมาก่อน ผมพูดเพื่อให้บุคคล เพื่อให้กรมอุทยานหาวิธีจัดการข้างป่า ไม่ใช่ พอพูดถึงคนพิปูนผิดหมดเลย หาวว่าคนพิปูนไปบุกรุกป่า ผมนึกจะสวนกลับไปว่าสามชั่วอายุคนแล้วนะ ย่างตัดรอบสองรอบสามแล้ว เขาอาจมองหน้าผม แต่ไม่เป็นไร ที่ผมพูหมายถึงว่าผมถือว่าไม่ได้รับเรื่อง ผมถือว่าผมเป็นตัวแทนของคนพิปูน ผมเข้าใจพิปูน สามสี่เรื่องนี้ฝากไว้ แล้วเรื่องอื่นๆฝากไว้ชนิด อาจจะไม่ใช่ที่นี้ นายอำเภอมีหน้าที่กำกับดูแล แต่ผมไม่เคยใช้เพราะพรรคพวกกันทั้งนั้น แต่อย่าลืมนะ นายอำเภอมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน ท่านทั้งหลายก็มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน มีอยู่ที่ถ้องถื่นหนึ่งชาวบ้านเขาเดือดร้อนตั้งแต่อุทกภัย ผมไปทำให้เขาไม่พอใจ ผมก็มัน ประการนั้นนายอำเภอไม่ไปหาเสียงแข่งกับท่าน ผมแค่จะไปดูแลไปเติมช่องว่างให้กับท่าน เขาไม่สบายใจ เขาบอกนายอำเภอไปแย่งงานเขา ผมบอก คุณก็ทำไปซิ หน้าที่คุณ คุณก็ทำ แต่ถ้าเลือกคนนี้ไม่เลือกกู กูไม่ทำให้ นั่นเป็นหน้าที่ผม นี่เขาบอกไม่มีงบ ที่จริงงบบมี นั่นเป็นหน้าที่ผม แต่ที่เขาพระไม่มีนะ ขอให้เข้าใจนายอำเภอด้วย อย่างไรก็ตามนายอำเภอก็ต้องดูแลทั้งอำเภอ คำว่าอำเภอคือคลุมทั้งอำเภอ ปฏิเสธไม่ได้หวังว่าสมาชิกและผู้บริหารทุกท่านคงเข้าใจ เข้าใจบทบาทของนายอำเภอ และอื่นๆ อะไรผมจะรบกวนให้น้อยที่สุด และฝากไปอีกเรื่องหนึ่ง งานของสถาบัน นายกษัตริย์ภาพแบบนี้ ถูกต้อง ผมอยากให้ทุกๆที่ถ้องถื่นตั้งข้อบัญญัติไว้ จริงแล้วอำเภอไม่อยากจะจัดเองถ้ามีหน่วยงานกลางจัด แต่ก็ทำไม่ได้ ที่ผ่านมามีผมไม่ทราบ แต่รอบนี้จะฝากผ่านที่ถ้องถื่นอำเภอ อาจจะให้ตั้งข้อบัญญัติไว้ จัดงานให้สมพระเกียรติ งานอะไรที่เป็นภาพรวมในลักษณะของอำเภอ แต่ถ้าที่ถ้องถื่นไหนจะรับเป็นเจ้าภาพ ผมก็ไม่ว่า ไม่ขัดข้องนะ แต่ถ้าเป็นเจ้าภาพแล้วต้องเป็นกลางได้ ไม่ใช่พอจัดที่เขาพระ ย่างค้อมไม่มา อย่างนั้นไม่ได้ ตรงนี้คือบทบาทของอำเภอ ฝากด้วย เพราะเรามีงานชักพระ งานแห่พระขึ้นธาตุ งานโน้มนงานนี้ พอถามถึง เขาบอกเขาไม่ตั้งอุดหนุนไว้ ผมก็ไม่รู้ยังไง ที่จริงเป็นเรื่องของที่ถ้องถื่นอำเภอ พูดก็พูด ผมยังไม่เคยได้ประชุมข้าราชการที่ถ้องถื่นสักตำบลเลย เขาไม่เสนอแผนให้ เขาไม่นัดหมายให้ เรื่องที่สอง คณะกรรมการประสานแผนมีอยู่ไหม ยังไม่ได้ทำเลย ไม่รู้จะเป็นโอกาส เรื่องสุดท้าย พอผู้ว่าฯ จะมาเลื่อนมารอบสองรอบแล้ว ผมเร่งให้ปลัดสำนักงาน ซึ่งแต่เดิมเป็นปลัดปราโมทย์ แต่ตอนนี้ย้ายไปแล้ว มาคนใหม่แล้ว ผมบอกคุณไปเอาแผนที่ถ้องถื่นมาทั้งหมดเลย ทุกตำบลนะ ไม่รู้ได้ครบยัง เอามาอย่าเป็นแผนอำเภอ อย่าลืมนะประมาณการทำพันล้าน นครได้พันสองร้อยล้าน พิปูนได้อะไรบ้าง นิดเดียว ได้คั้งวังว้วสามล้าน ผนังกันตลิ่ง แล้วได้ฝายมีชีวิตตัวหนึ่ง เราไม่พร้อมให้เขาหมด ตอนนี้ผมให้ปลัดสำนักงานเอามาอย่าแล้วเอมารวม ต่อไปไม่เอาแล้ว โครงการเล็กๆ ปีหน้า เขาเริ่มสั่งแล้ว ปีหน้าจากห้าพันล้านจากยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เป็นหมื่น ก่อนนายกาประยุทธ์จะลง เขาจะให้หมื่นล้าน กลุ่มจังหวัดคือสี่จังหวัด คือจังหวัดนครฯอย่างน้อยสองพันห้าร้อยล้าน พอถึงเวลา ไหนโครงการ ไม่มี ทำไง ฝากท่านปลัดฯช่วยทางช่างทำโครงการตั้งไว้เลย ออกแบบประมาณการตั้งไว้ ถนนสายไหนที่สมควรทำ อย่าคิดว่ากินงบสี่ห้าสิบล้าน ผู้ว่าจะเอางบแบบนั้น แบบใหญ่ๆไปทำ แล้ว

ท่านไม่ต้องคิดว่าไม่ได้เป็นหน่วยดำเนินการ ไม่เอา อย่าคิดแบบนั้น ถ้าคณะผู้บริหารคิดแบบนั้น เป็นการตัดโอกาสของคนในท้องถิ่นนะ ผู้บริหารต้องเอาจากข้างนอกมาให้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตนเอง งบประมาณที่จัดเก็บหรือที่เขาส่งมาให้ อันนี้ของตายที่อยู่ในมืออยู่แล้ว ถูกไหม ผู้บริหารที่เก่งต้องวิ่งหางจากข้างนอกมาเพิ่มเติมเพื่อพื้นที่เราจะได้พัฒนา ฝากไว้ บางทีอาจจะเป็นการระ อาจจะทำเป็นแผนสั้นๆ แล้วไม่รู้เมื่อไหร่ได้ทำ คงจำได้ว่าผู้ว่าสั่งเมื่อวานตอนประชุมนายอำเภอก็ย้ำ บอกว่าปีหน้าหมื่นล้าน นายอำเภอไปรับปากชาวบ้านได้เลยว่าจะทำนั้นๆ แต่ถึงเวลาต้องพร้อม ต้องเป็นแพ็คเกจ รูปแบบรายการ งบประมาณ ผลประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ แล้วเขียนเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดให้ได้ เรื่องเชื่อมโยงไม่เป็นไรมีคนเขียนได้อยู่แล้ว ฝากหลายเรื่อง คงจะมีท่านนี้ มีท่านใดจะซักถามผมไหม ถ้าไม่มีผมขออนุญาตเพียงแค่นี้ ขอบคุณท่านประธาน ขอบคุณครับ

ประธาน

ในนามสภาเทศบาลตำบลเขาพระและผู้บริหาร ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอที่ให้เกียรติเข้าประชุมร่วมกับสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารในวันนี้ ขอบคุณสำหรับคำชมและคำแนะนำครับ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายจากอุทกภัย โครงการที่สอง โครงการซ่อมแซมถนนสายจากสวนยางนายเจริญ สมทรัพย์ ถึงบ้านนายลาก หนูเพชร หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐.- บาท ขอเชิญสมาชิกธรรณีครับ

นายธรรณี หนูเพชร

เรียนท่านประธาน ผมธรรณี หนูเพชร สมาชิกสภาเขตสอง ผมดูโครงการที่สอง โครงการซ่อมแซมถนนสายจากสวนยางนายเจริญ สมทรัพย์ ถึงบ้านนายลาก หนูเพชร หมู่ที่ ๒ ถนนสายนี้ผมเข้าไปดูสอง-สามรอบ ก่อนที่จะทำโครงการนี้ และเข้าใจท่านประธานดี ถนนสายมีความยาวประมาณสี่ร้อยกว่าเมตรเอง แล้วทำไมไปทำร้อยห้าสิบ จะทำทำไม สมมุติว่าความลำบากมีตลอดสายสี่ร้อยห้าสิบเมตร แล้วเราทำให้เขาแคร์ร้อยห้าสิบ ส่วนที่เหลืออีกสามร้อย เขาจะทำอย่างไร เขาเดินไปไม่ดีหรือร้อยห้าสิบ ไม่ต้องไปทำหรอก บางโครงการผมไม่ยกมือให้เพราะผมไม่ตามใจ ผมไม่เอา ผมอาย อาย ลูกหลานในอนาคตข้างหน้า พวกรุ่นพี่ที่เข้ามาดูแล เขาทำกันอย่างไรหรือ รับไม่ได้ ผมต้องการปกป้องตำบล หมู่บ้าน ชุมชนให้ลูกหลานเอาเป็นตัวอย่าง แล้วเราต้องบริการดูแลดูจตุคามมิตร ดูบุคคลในครัวเรือน นี่คือการตั้งใจ แต่ผมดูแลแล้ว ที่จริงหมื่นสองเอง ถ้าตั้งไปอีก ไปลดตัวอื่นที่ไม่จำเป็น ไปตัดลดตัวอื่นดีกว่า สายที่ไม่จำเป็นก็มี ผมดูแล้ว มี ผมไม่ยกมือให้ด้วย ไปตามใจไม่ได้ เป็นสมาชิกต้องเข้าใจด้วย ผมขอร้องเป็นอย่างนี้ อายตาย อายคนรุ่นหลังตาย ผมบอกให้ เพราะเขาคนรุ่นหลังเก่งทั้งนั้น ต้องมองแบบนก มองลงไปข้างล่าง มองแบบให้กว้าง บริการดูจตุคามมิตรในครัวเรือน ขอบคุณครับ

ประธาน

นายวิระศักดิ์ ละม้าย

ขอเชิญท่านรองนายกฯครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมขอตอบคำถามของท่าน สท. ธรรณี เมื่อสักครู่ เกี่ยวกับถนนหมู่ที่สอง ถนนคอนกรีตเริ่มจากนายเจริญ สมทรัพย์ ถึงนายลาก หนูเพชร ความยาวร้อยห้าสิบเมตร ที่จริงถนนสายนี้ผู้ใช้เส้นทางรายงานความเดือดร้อนมาหลายครั้ง เมื่อครั้งผมเป็น สท.เมื่อสมัยที่แล้ว ผมเคยขอให้ช่วยซ่อมแซมถนนสายนี้ แต่ช่วงนั้นขอเรียนว่าช่วงนั้นเราไม่สามารถซ่อมแซมได้ เพราะติดขัดตรงการใช้พื้นที่ มาครั้งนี้ เมื่อวันก่อนผมและท่านประธานได้ไปสำรวจ และได้

เคลียร์ได้ตลอดสาย ได้ทำการวัด ความยาวสี่ร้อยกว่าเมตร จากหัวถนนคอนกรีตถึงคลองดินแดง ได้เคลียร์พื้นที่ของนายศรัทธาและผู้ใหญ่กลับ ลาก ทั้งสองคนยินยอมให้ใช้แล้วแต่ทางเทศบาลจัดการ แต่ผมก็ยอมรับผิด ผมตั้งใจว่าจะแก้ปัญหาให้ถนนสายนี้ได้รับการซ่อมแซม แต่ว่าผมมาพื้พบเมื่อวาน ผมก็แปลกใจว่าทำไมร้อยห้าสิบบเมตร ถ้ามช่าง ช่างบอกว่าประมาณการไว้ร้อยห้าสิบบเมตร ทำได้แค่นั้น ผมยอมรับผิดว่าผมไม่ได้พูดคุยกับกองช่าง ที่จริงทำได้ตลอด แต่ว่าผมรับปากแล้ว ผมได้คุยกับนายกฯเมื่อสักครู๋ ขอซ่อมแซมให้ตลอดสาย โดยใช้วิธีการเดิมของเราคือซื้อวัสดุหินผุและใช้เครื่องจักรกลของเรา ผมยอมรับว่าหลายปีแล้วที่เขาขอร้องสายนี้ เคลียร์เส้นทางได้ผมคิดว่าจะทำตลอดออกคลองดินแดง ผมขอเรียนแค่นี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายจากสวนยางนายจรูญ สมทรัพย์ ถึงบ้านนายลาก หนูเพชร หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายจากสวนยางนายจรูญ สมทรัพย์ ถึงบ้านนายลาก หนูเพชร หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธาน

ต่อไปโครงการที่สาม โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทวี ศรีเปารยะ ถึงสวนยางนายประสิทธิ์ นนทศักดิ์ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทวี ศรีเปารยะ ถึงสวนยางนายประสิทธิ์ นนทศักดิ์ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทวี ศรีเปารยะ ถึงสวนยางนายประสิทธิ์ นนทศักดิ์ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธาน

ต่อไปโครงการที่สี่ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมโชค มีแก้ว ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐.- บาท ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

เรียนท่านประธาน ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขออภิปรายโครงการที่สี่ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมโชค มีแก้ว ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ ๖ โครงการนี้ได้รับการซ่อมแซมมาสอง-สามครั้งแล้ว ผลที่เกิดขึ้นมาคือซ่อมแล้วเสีย ซ่อมแล้วเสีย ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผมคนเดียว ประชาชนผู้ใช้พื้นที่และประชาชนที่อยู่แถวนั้น และประชาชนของหมู่บ้านที่มาตรวจงาน เขาไม่กล้าพูด ไม่กล้าคุย แต่มีความเห็นอย่างเดียวกันว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพื้นผิวจราจรเดิม เพราะพื้นผิวจราจรเดิมแข็งอยู่แล้วสามารถทนทานน้ำได้อยู่แล้ว พอเราเกลี่ยข้างบนไปหมด ข้างล่างดินอ่อน อยากให้ใช้กากยิปซัมถมตลอดเส้นทาง ไม่มีการเกลี่ยถนนเดิม อย่างนี้จะได้ไหม ผมคิดว่าน่าจะได้ และประชาชนเห็นพ้องต้องกันด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ

มติที่ประชุม	<p>ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมโชค มีแก้ว ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือด้วยครับ</p> <p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมโชค มีแก้ว ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน</p>
ประธาน	<p>ต่อไปโครงการที่ห้า โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายกุศล เพชรชนะ ถึงสวนยางนายจำเนียร จงจิตร หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๖,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านนายกุศล เพชรชนะ ถึงสวนยางนายจำเนียร จงจิตร หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๖,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือด้วยครับ</p>
มติที่ประชุม	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านนายกุศล เพชรชนะ ถึงสวนยางนายจำเนียร จงจิตร หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๖,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน</p>
ประธาน	<p>ต่อไปโครงการที่หก โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังศูนย์ประชุม หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามไหม ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายหลังศูนย์ประชุม หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือด้วยครับ</p>
มติที่ประชุม	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายหลังศูนย์ประชุม หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน</p>
ประธาน	<p>ต่อไปโครงการที่เจ็ด โครงการซ่อมแซมหัวสะพานข้ามคลองดินแดง จุดสวนปาล์มนางบุญมี ธิยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามไหม ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมหัวสะพานข้ามคลองดินแดง จุดสวนปาล์มนางบุญมี ธิยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือด้วยครับ</p>
มติที่ประชุม	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมหัวสะพานข้ามคลองดินแดง จุดสวนปาล์มนางบุญมี ธิยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน</p>
ประธาน	<p>ต่อไปโครงการที่แปด โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยสาย หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๔๙,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามไหม ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายห้วยสาย หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๔๙,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ</p>

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายห้วยสาย หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๔๙,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่นอมติ ไม่มีงดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธาน ต่อไปโครงการที่เก่า โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองชั้นระเริ่มจากหัวถนน คสล. ถึงสวนยางนายสุรินทร์ ว่อง หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๕๑,๐๐๐.- บาท ขอเชิญท่านประสิทธิ์ศรี

นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธาน มีโครงการที่เก่า จากถนนคอนกรีตเดิมถึงสวนยางนายสุรินทร์ ว่อง หมู่ที่ ๑๐ ก่อนหน้าที่ผมเคยเกริ่นมาแล้วว่าถนนเส้นนี้ลำบากเยอะ ตอนเกิดอุทกภัยน้ำมากกลางถนน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้ามีการวางท่อ ผมดูแล้วไม่มีเลย เป็นลำห้วยข้าง เป็นห้วยเล็กๆ ชาวบ้านวางไปจุดหนึ่งแล้ว ผมไม่มั่นใจว่ากองช่างหรือใครไปสำรวจ จะข้ามลำห้วยไปถึงบ้านนายสุรินทร์ ไม่มีท่อเลย ตรงนั้นมีจุดหนึ่งเคยทำน้ำล้นไว้ ที่บ้านนายชลปรีชา แต่จุดอื่นไม่มีเลย นี่คือน้ำที่ผมรออภิปราย แต่เมื่อสภาด้วยว่าอภิปรายแต่ละโครงการแล้วค่อยโหวตรวมกันเลย ขอขอบคุณครับ

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกสถิตยศรีศรี

นายสถิตย สุคชเดช เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมสถิตย สุคชเดช จากโครงการที่สองถึงโครงการที่สิบสาม บางสถานที่ บางเรื่อง บางตัว เช่นถนนโครงการที่เก่า ถนนจากหัวคอนกรีตถึงสวนยางนายสุรินทร์ ว่อง หมู่ที่ ๑๐ ถนนเส้นนี้มีน้ำที่ไหลบนถนนสามสิบเมตร ในลำคลอง ลำห้วยไม่มากเท่าไร ไม่จำเป็นต้องวางท่อ ถ้าเป็นไปได้ วางคอนกรีตประมาณสามสิบเมตร แล้วลาดคอนกรีตในน้ำไปเลย พอน้ำเยอะก็เอ่อล้น พอน้ำแห้ง มอเตอร์ไซค์ ก็ขับสบาย เป็นการแก้ปัญหาไม่ต้องบยเยอะเป็นสองสามแสน ถ้าเป็นไปได้โครงการที่เก่าให้ลาดคอนกรีตประมาณสามสิบเมตรหรือห้าสิบเมตรประมาณนี้ จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวเลย และโครงการอื่นๆ เช่น โครงการซ่อมแซมเขาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ ซ่อมแซมคอนกรีตแบบนี้ผมไม่เป็นห่วงเท่าไร เพราะใช้รถแบ็คโฮไปตีแล้วซ่อม แบบซ่อมคอนกรีต เหมือนกับท่านเลขาฯพูด อันนี้ไม่เป็นห่วงเท่าไร โครงการที่สิบสามซ่อมคสล. จุดรับซื้อน้ำยาง ตรงนี้มีปัญหามานานแสนนาน ทั้งซ้ายทั้งขวา นำเซาะเกือบจะหล่น ถ้าเหมือนท่านเลขาฯพูด ไม่แข็งแรง ตรงนี้อาจเกิดปัญหาขึ้นมาได้ พอเราทำเสร็จคนขับเข้าใจว่าทำเสร็จแล้ว ชีลิ่งไป มันไม่แข็งแรงพอ น่าจะเป็นไปได้ ต้องดูแลเป็นพิเศษโครงการที่สิบคลองชั้นระ คอนกรีตสวนยางสมเกียรติ ตรงนี้ก็ยังมีลำห้วยอยู่ จะต้องใส่ท่อ ท่อไม่จำเป็นต้องท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้ท่อพีวีซีสิบลูกก็ได้ บางที่ใช้ท่อพีวีซีสิบลูกก็ได้ จะได้เลยไปข้างล่าง จะไม่กัดเซาะดิน ดีกว่าท่อเหล็กสิบลูก เพราะจะยาวไปเลยยาวไปข้างล่าง แต่ต้องขอร้องคนที่ใช้พื้นที่ เห็นยาวไปเดี่ยวดัดไปทำอย่างอื่นอีก และอีกโครงการ ไม่อยู่ในแผนนี้คือโครงการซ่อมถนนที่ไปสวนยางนายประสิทธิ์ ละม้าย ที่คลองชั้นระถ้าเป็นไปได้เราไม่ต้องทำสะพาน ทำถนนในน้ำไปเลยก็ได้ ด้วยความเป็นห่วงทุกที่กลัวว่าเวลาไปซ่อมแล้วจะไม่ได้ตั้งใจท่านสมาชิก ท่านประธาน ต้องมาดู มาดำ มาว่ากันอีก เพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้ดีที่สุด ถ้าวางท่อน้ำน้อย ให้วางท่อพีวีซีสิบลูกแล้วกัน เพราะจะได้ยาวไป สองถ้าพื้นที่ น้ำไหลบนถนน เช่นหมู่ที่สิบ ของนายสุรินทร์ ว่อง ลาดคอนกรีตก็จบ ไม่ต้องปีหน้าปีไหน ขอขอบคุณครับ

ประธาน นำเรียนท่านสมาชิกที่นำเสนอเรื่องท่อ ตามที่ท่านเลขาฯชี้แจง ท่านสมาชิกน่าจะเข้าใจว่าซ่อมแซม ไม่ใช่ปรับปรุง ถ้าปรับปรุงสามารถนำท่อไปใส่ที่ไม่มีท่อได้ แต่ซ่อมแซม

ตามที่ท่านเลขาฯชี้แจงคือถ้าเป็นวัสดุหินคลุกหรือหินผุ ก็ต้องเอาหินคลุกหรือหินผุไปใส่ การปรับปรุงคือ เอาสิ่งที่ไม่เคยมีไปใส่ได้ ส่วนการซ่อมแซม เอาสิ่งที่ไม่เคยมี คงไม่สามารถเอาไปใส่ในการซ่อมแซมได้ ถูกต้องไหมครับท่านเลขาฯ ขอเชิญสมาชิก เกียรติศักดิ์

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

เรียนประธานที่เคารพ กระผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภาเขตสอง ผมมีข้อเสนอแนะ อย่างหนึ่ง หรือข้อนำปรึกษา ณ ที่นี้ก็ได้ ก่อนที่เราจะดำเนินการแต่ละโครงการ ขอให้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในพื้นที่นั้น ไม่ว่าจะผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใช้เส้นทาง กรรมการตรวจ งานของเทศบาลและหมู่บ้านมาคุยกันก่อนทำงานได้ไหม เพราะว่าจริงไม่ว่าช่างของ เทศบาลหรือช่างของผู้รับเหมาไม่รู้จักพื้นที่ๆไปทำเท่ากับผู้ใช้เส้นทางและประชาชน บริเวณนั้น ผมจึงขอเรียนนำปรึกษากับทุกท่านว่า จะดีไหม ถ้าก่อนจะทำแต่ละโครงการ ให้ทุกคนมาคุยกันก่อนว่าจุดอ่อน จุดแข็ง ตัวนี้จะทำอย่างไร ความหนาเท่าไร ได้ เท่าไร คุยรายละเอียดให้เข้าใจกันเสียก่อน ก่อนลงมือทำ อย่างนี้จะดีไหม ขอขอบคุณ ครับ

ประธาน

เป็นความคิดที่น่าจะนำไปใช้ ผากไปยังฝ่ายบริหารด้วย หลายพื้นที่เป็นเหมือนท่าน เกียรติศักดิ์เสนอ คือเราเป็นสมาชิกสภา ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง จะไปแนะนำหรือท้วงติง ผู้รับเหมา เขาไม่ฟัง เขาฟังแต่กรรมการตรวจงานหรือประชาคม แต่ประชาคมไม่ได้รู้ว่า ผู้รับเหมาได้ดำเนินการ รู้ต่อเมื่อโครงการใกล้เสร็จ ลักษณะนี้มีปัญหามาเรื่อยๆ เป็น ข้อเสนอที่ดีมากๆ ผากผู้บริหารพิจารณาดำเนินการตามที่ผู้นำเสนอจะเป็นทางออกที่ดี ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ

นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม

เรียนท่านประธาน ผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม นั่งฟังท่านเลขาฯชี้แจงก็เข้าใจ พวกเราสมาชิก สภาเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันว่าซ่อมแซม ส่วนที่ผมจะมาสนับสนุนความคิดของ สท. เกียรติศักดิ์ โครงการแต่ละโครงการ งบประมาณมีหมื่นสอง สองหมื่นมี สามหมื่นมี สี่หมื่นมี วิธีที่สมาชิกเกียรติศักดิ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม เป็นความคิดที่ดี อย่าให้แต่พวกผม ไปชี้แจงกับชาวบ้านว่าหมื่นสองทำได้แค่นั้น ฝ่ายนายจ้างสมควรลงอย่างอย่างยิงเลย สมควรลงทำความเข้าใจ เพราะว่าวันนี้สภาคงไม่มีปัญหาเรื่องอนุมัติจ่ายขาดเงิน ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายจากอุทกภัย แต่ว่าเม็ดเงินแต่ละโครงการหมื่น กว่าบาท หมื่นสอง สองหมื่น กลัวชาวบ้านจะมองเทศบาลในทางกลับกัน ความคิดที่ผม ส่งเสริมท่านเกียรติศักดิ์คิด ลงทำความเข้าใจว่า บางคนบอกว่าเทศบาลทำอะไร เงิน หมื่นสองก็ทำได้แค่นั้น แต่อย่างน้อยให้ชาวบ้านเข้าใจเราด้วยว่า วันนี้เรามีกบประมาณ แค่นี้ จะไปปุกากยิปซั่มตลอดสายคงเป็นไปไม่ได้ พวกเราทั้งสิบสองคนเข้าใจไปแนวทาง เดียวกันว่า งบประมาณเรามีน้อยนิด อย่างโครงการที่หมื่นสองพัน ถึงโครงการที่ถึงบ้าน นายชุมชอบ มีแก้ว ที่เพื่อนสมาชิกเกียรติศักดิ์ว่าถ้าเป็นไปไม่ได้ปุกากยิปซั่มตลอดสาย เป็นไปไม่ได้ ทำไม่ได้แน่ ผมว่าแนวทางที่เพื่อนสมาชิกเกียรติศักดิ์เสนอเป็นวิธีการที่ดี ขอขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ ซ่อมแซมถนนสายคลองชั้นระเริ่มจากหัวถนน คสล. ถึงสวนยางนายสุรินทร์ ว่อง หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๕๑,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายคลองชั้นระเริ่มจากหัวถนน คสล. ถึงสวนยางนายสุรินทร์ ว่อง หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๕๑,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน
ประธาน	ต่อไปโครงการที่สิบ โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองชั้นระแพรกกลาง เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงสวนยางนายสมเกียรติ จันทร์ชุม หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐.- บาท ขอเชิญสมาชิกอภิปรายหรือซักถาม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหม มีไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายคลองชั้นระแพรกกลาง เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงสวนยางนายสมเกียรติ จันทร์ชุม หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายคลองชั้นระแพรกกลาง เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงสวนยางนายสมเกียรติ จันทร์ชุม หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน
ประธาน	ต่อไปโครงการที่สิบเอ็ด โครงการซ่อมแซมถนนสายจากบ้านนายอวยพร ทรายแก้ว ถึงบ้านนายชัยศ ธิยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๔,๐๐๐.- บาท มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหม มีไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายจากบ้านนายอวยพร ทรายแก้ว ถึงบ้านนายชัยศ ธิยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๔,๐๐๐.- บาท สมาชิก ท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายจากบ้านนายอวยพร ทรายแก้ว ถึงบ้านนายชัยศ ธิยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๔,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน
ประธาน	ต่อไปโครงการที่สิบสอง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๓๗๑,๐๐๐.- บาท มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหม มีไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๓๗๑,๐๐๐.- บาท ท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๓๗๑,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน
ประธาน	ต่อไปโครงการที่สิบสาม โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองดินแดง จุดรับซื้อน้ำยาง หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๒๒๒,๐๐๐.- บาท มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหม มีไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองดินแดง จุดรับซื้อน้ำยาง หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๒๒๒,๐๐๐.- บาท ท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองดินแดง จุดรับซื้อน้ำยาง หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๒๒๒,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน

๔.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ประธาน

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวาระที่ ๔.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอำนาจของสภาที่ต้องให้ความเห็นชอบ ให้การอนุมัติ เพราะเป็นครุภัณฑ์ สืบเนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมา ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ลงมาตรวจสอบสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง มีการให้คำแนะนำในส่วนที่ต้องเพิ่มเติม เพราะว่าในส่วนของหมู่บ้านจุฬาภรณ์ฯ ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมฯ ในรูปแบบจะไม่มี แต่ถ้าปล่อยไว้จะเป็นอันตรายกับเด็ก ทั้งสองที่ ทั้งศาลาทรงงานและศูนย์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดูแลเด็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งผมได้ให้กองช่างลงสำรวจ ออกแบบ งบประมาณงบประมาณที่จะลงไปดำเนินการก่อสร้างเป็นรั้วเหล็ก ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือของท่านแล้ว เป็นเรื่องใหม่ที่เราได้รับการท้วงติงจากหน่วยงานตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการเพิ่มคือการปรับปรุงต่อเติมรั้วเหล็กตัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ อาคารใหม่ และค่าปรับปรุงต่อเติมรั้วเหล็กตัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารทรงงาน รวมเงินงบประมาณที่ขออนุมัติต่อสภาทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.- บาท ในส่วนเพิ่มเติมจะให้เจ้าหน้าที่งบประมาณหรือท่านปลัดฯชี้แจงในส่วนที่ท่านสมาชิกสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ก่อนที่ท่านสมาชิกจะให้ความเห็นอนุมัติให้โอนงบประมาณ ผมขอให้ท่านเลขาฯได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอเป็นการเร่งด่วนต่อสภา ณ วันนี้ ถ้าสภามีความเห็นเป็นอย่างไร ก็จะเป็นสิทธิ์ของท่านสมาชิก จะให้โอนหรือไม่ จะให้เข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ ลองฟังเหตุผลจากท่านเลขาฯก่อนครับ

เลขานุการสภา

ในการโอนครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมทว.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๗ เป็นการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งโอนไปเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๒๘,๐๐๐.- บาท โอนลดจากค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล ซึ่งโอนลดไป ๒๘,๐๐๐.- บาท จึงขออนุญาตนำเรียนขอเสนอท่านสมาชิกสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และขอเรียนชี้แจงแค่นี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านใดขอสอบถามเพิ่มเติมไหม ขอเชิญสมาชิกท่านใด ครับ

นายจำนงค์ หนูเพชร

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมจำนงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเขตที่สอง ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติใหม่ ตามระเบียบวาระการประชุม ๔.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คือปรับปรุงหรือก่อสร้างรั้ว ลำดับแรกคิดว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียน สืบเนื่องจากความปลอดภัยของลูกหลานชาวตำบลเขาพระ ที่ได้ฝากไว้กับเทศบาลตำบลเขาพระในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก เป็นเรื่องที่ดี มีความปลอดภัยและในเรื่องของการผ่านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวลาตรวจสอบจากส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม ได้ตรวจสอบสมาชิกสภาที่อยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๒๘,๐๐๐.- บาท เพื่อปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ (อาคารทรงงานและอาคารหลังใหม่) งบประมาณ ๒๘,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

๕.๑ การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาธิการชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตราที่ ๒๔ กำหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเป็นผู้กำหนด และวรรคท้าย สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยของปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี นี้คือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขออนุญาตให้ที่ประชุมได้หารือกันเพื่อกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ของปี ๒๕๖๐ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๑ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน ขอขอบคุณท่านเลขาธิการ ขอเชิญสมาชิกนำปรึกษาว่าสมัยประชุมสภาประจำปี ๒๕๖๐ ที่ยังเหลืออีก ๓ สมัย จะกำหนดกันอย่างไร ขอเชิญสมาชิกเสนอได้ ขอเชิญสมาชิกพรรคต้นครับ

นายพรรคต้น ราชมณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพรรคต้น ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เขตที่ ๒ ผมขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยที่ ๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมัยแรกของปี ๖๐ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอขอบคุณครับ

ประธาน ขอขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ท่านสมาชิกพรรคต้นเสนอสมัยที่ ๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน

๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมัยแรกของปี ๖๐ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับท่านสมาชิกพรรตน์เสนอ ขอให้ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธาน

๕.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติม ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานรับทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

๕.๓ เรื่องอื่นๆ

ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ มีเรื่องจะฝากสองสามเรื่อง เพื่อการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติให้ครบบทบาท ครบวงจร กว่าจะมีการประชุมครั้งหนึ่งประมาณสามเดือนเศษ เรื่องที่หนึ่งเกี่ยวกับน้ำประปา ของหมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ ช่วยไปดูคุณภาพของน้ำในการใช้จ่ายของการจ่ายน้ำประปาจากโรงสูบน้ำแห่งใหม่ ว่าระบบการบำบัดได้มาตรฐานหรือติดกับเทคนิคประการใด เพราะชาวบ้านหมู่ที่ ๑๑ รอบใน มีปัญหาออกมาฝากให้ผมถามฝ่ายบริหาร ไม่ว่าคุณลักษณะสีน้ำ กลิ่น ช่วยไปดูด้วย ส่วนที่สอง อยากให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขึ้นไปร่วมกันพัฒนาเส้นทางสู่การท่องเที่ยงของตำบลเขาพระ ที่ไม่ใช้งบประมาณมากเกิดไป น้ำตกห้วยสูงใต้ จะเห็นว่ากับปีที่ผ่านมา ผมขึ้นไปปรับปรุง มีเพื่อนสมาชิกไปช่วยด้วย มียอดนักท่องเที่ยวขึ้นไปประมาณสี่ห้าร้อยคนในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นสภาพเส้นทาง บางจุดต้องเทคอนกรีตเพื่อให้รถมอเตอร์ไซด์ข้ามไปได้ จะเห็นว่าในพื้นที่ตำบลเขาพระ ในพื้นที่เชิงภูเขาจะมีน้ำตกหลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่ แต่ว่าสภาพเส้นทางเรายังไม่มีสิ่งให้อำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว อยากให้ผู้บริหารที่มีทั้งกำลังเงิน กำลังพล บุคลากร ผู้ได้บังคับบัญชาร่วมกับสมาชิกสภาท้องถิ่น ขึ้นไปพัฒนาแล้วถางและซ่อมแซมถนนให้ไปสู่น้ำตก ซ่อมแซมไม่มาก วันเดียวคงจะแล้วเสร็จ เป็นภาพรวมของเทศบาลตำบลเขาพระว่าเรามีการพัฒนา มีส่วนร่วม โดยไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐ เป็นสิ่งอยากเสนอนำเรียนในสภาแห่งนี้ให้รับทราบ ในประเด็นสุดท้าย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฝากไปยังท่านนายชวลิต สิทธิฤทธิ์ ในการเปิดกรอบรับพนักงานเข้ามา ไม่ว่าจะลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงาน ข้าราชการประจำมาสังกัดกรมกอง ให้ดูถึงเงินงบประมาณชนิดหนึ่ง ว่าสอดคล้องกับภารกิจหรือไม่ ผมมาเทศบาลเห็นอยู่ พนักงานบางคนทำงาน บางคนไม่มีงานให้ทำเพราะหน้าที่ภารกิจไม่มี เรารู้สึกว่าเทศบาลตำบลเขาพระของเราคงจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ ๒๔๕ ภารกิจของกรมส่งเสริมฯที่เขากำหนดไว้ เพราะเงินงบประมาณไม่เพียงพอ เราจะไปเปิดกรอบมากก็ไม่ได้ พอปัญหาขอประชาชนที่จริงแล้วเขาให้เราบับัดความเดือดร้อนเหตุการณ์เฉพาะทางในพื้นที่ เราจะแก้ไขปัญหาระดับไหน ผลการประเมินจากหน่วยงานที่ขึ้นมาประเมินเป็นเครื่องชี้วัด ผมว่าในยุคนี้พนักงานมาก แต่ไม่รู้ว่าจะกระจายกำลังภารกิจต่างๆครอบคลุมหรือไม่ บางส่วนจะสร้างความร้าวฉานภายในองค์กรได้ พุดง่าย ๆ การทำงานดี ไม่มีขึ้น นี่แหละปัญหาหนึ่งภายในองค์กร ผมได้รับรู้มาจากครั้งก่อนที่ผมเข้ามาช่วยฝ่ายบริหาร เราได้เห็น

สภาพปัญหาว่าในฐานะการเงินของเรามีน้อย เราเปิดกรอบเยอะ ปัญหาภายในองค์กรก็เยอะ คนหนึ่งทำงาน อีกคนหนึ่งนั่งสบาย หายหัวไปก็มี เทียวเดินเตร่ก็มี เพราะฉะนั้นขอใช้คำพูดของฝ่ายสถานะติบัญญัติ เพราะการจะอนุมัติเงินเทศบัญญัติ ใช้จ่ายบุคลากรก็ต้องขอสภาท้องถิ่น ให้ช่วยโยนภารกิจหรือปรับปรุงสายงานให้มีความรัดกุมและอย่าให้เกิดเลือกที่รักมักที่ชังภายในองค์กรให้เกิดขึ้น การบริหารงานบุคคลต้องปรับปรุงแก้ไขชนิดหนึ่ง ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายธรรณีป หนูเพชร

ขอเชิญสมาชิกธรรณีปครับ

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนธรรณีป หนูเพชร สมาชิกสภาเขต ๒ คือภาพถ่ายที่ผมถืออยู่ในมือนี้ ผมจะเอาไปรายงานความเดือดร้อน ไม่ได้รายงานอำเภอตอนเกิดภัยพิบัติกับเทศบาลก็ไม่ได้รายงานมา พื้นที่หมู่ที่ ๔ ก่อนถึงศาลา เมื่อว่าผู้ใหญ่ได้โทรให้ผมเข้าไปว่าช่วยดูให้หน่อย จะทำอย่างไรได้ จะเกิดสภาพอย่างภาพนี้ จะให้ช่างออกไปดู จะทำอย่างไร ตามความเหมาะสม ผูกท่านนายกฯช่วยดูแลด้วย เพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่าทางเข้าหมู่บ้านมีทางเดียว ถ้าขาดไป ผมก็เข้าใจ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

นายสถิตย์ สุขเขต

ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุขเขต สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ผมขอ ของบซ่อมแซมฝายมีชีวิตสักหนึ่งหมื่นบาท เพราะยังงไฟสายตัวนี้ถึงน้ำจะเยอะก็ไม่ไป ยังคงอยู่แต่ต้องซ่อมแซมประมาณหนึ่งหมื่นบาท และส่วนที่สอง ขอซ่อมไฟฟ้าที่เวที หมู่ที่ ๓ หน้าโรงสี เวลาจัดงานสาธารณะต่างๆหรืองานวันสำคัญต่างๆ จะดูดี เรื่องที่สาม ขอดูแลไฟฟ้าสาธารณะหน้าวัดหน้าเขา ไฟไม่ติดนานแล้ว ตามที่ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา บอกว่าไทยแลนด์ ๔.๐ ความสะอาดต้องมาก่อน และที่นายกพลิต สิทธิฤทธิ์ เข้ามาทำงานปีนี้เป็นปีที่ห้า ที่ท่านบอกว่า น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ท่านยังทำไม่ครบ ขอขอบคุณมากครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติม สำหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านนายกฯตลอดจนคณะผู้บริหารที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ผมขอปิดการประชุมสวัสดิ์ครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

(ลงชื่อ) สัจจนา หนูรุ่งน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสัจจนา หนูรุ่งน)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ) วสันต์ ไทรแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) พรรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ
(นายพรรรัตน์ ราชมณี)

(ลงชื่อ) จำนงค์ หนูเพชร กรรมการ
(นายจำนงค์ หนูเพชร)

(ลงชื่อ) โชคดี ศรีเปารยะ กรรมการ
(นายโชคดี ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ จงจิต กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ จงจิต)

(ลงชื่อ) สิทธิเดช ละม้าย กรรมการ/เลขานุการ
(นายสิทธิเดช ละม้าย)

สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ